

**สพฐ.เรียกรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รอง ผอ. สพท. (ฉบับแก้ไข)**

นำเสนอเมื่อ : 31 ส.ค. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกรายงานตัวเพื่อขอรับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพท. (ฉบับแก้ไข)

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/วศ๑๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
การคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙๒ ราย (ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๒๗ - ๒๑๘)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกการรายงานตัว
เพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ และแจ้งความจำนงการไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่บันทึกการรายงานตัว
เพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกำหนดที่แจ้ง
จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

อนึ่ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งบันทึกการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ) ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น โดยการอัปโหลด (Upload) ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF นำส่งตาม QR Code ที่แนบ ก่อนนำส่ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนา ก.พ. ๗ ที่ลงรายการครบถ้วน

/เป็นปัจจุบัน ...

เป็นปัจจุบันทุกหน้า (รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาคำสั่งโอนเงินเดือน (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖) ของข้าราชการดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ (นำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)) วงเล็บมุมซองว่า “บรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ. สพท.” โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสา)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒



QR Code

แจ้งการรายงานตัว
เพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน